

สำเนา

ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based) (เพิ่มเติม)

ตามที่ได้มีประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based) และประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based) นั้น

อาศัยความตามข้อ ๕.๓ และ ๖.๑ ของประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based) จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือก (สำรอง)

เลขประจำตัวผู้สมัคร ๑๐๐๒

นางศรีจรรยา โชติง *

หมายเหตุ ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะให้ไปฝึกอบรม จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ เห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการไปฝึกอบรม ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่จะไปฝึกอบรม หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล

ผู้มีสิทธิได้รับทุนที่มีเครื่องหมาย * ทำยชื่อ หมายถึง ผู้มีสิทธิได้รับทุนแบบมีเงื่อนไข โดยจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ (DIFA TES) ระดับไม่ต่ำกว่า B1 ในทักษะการอ่าน (Reading) และการฟัง (Listening) หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ คะแนน (paper-based) หรือ ๔๒ คะแนน (internet-based) หรือ IELTS ระดับไม่ต่ำกว่า ๔.๕ หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าระดับ B1 ตามเกณฑ์มาตรฐานของ CEFR จึงจะสามารถเดินทางไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศได้

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. <https://www.ocsc.go.th/scholarship> หัวข้อ “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-based ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒” และจะมีหนังสือแจ้งให้กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งกรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้มีสิทธิได้รับทุนต่อไป โดยผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนและเข้ารับการอบรมตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด กรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะรับทุน สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

มรุต จิรเศรษฐสิริ

(นายมรุต จิรเศรษฐสิริ)

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำเนาถูกต้อง



(นายสะเกษ์ พุทธพิทักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒